



ที่ RJH – SET 14/2562

13 สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยงกัน

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยงกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2562 ของบริษัท โรงพยาบาล ราชธานี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้มีมติให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยเป็นการลงทุนในนิติบุคคลอื่น และเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ ประสิทธิ์วิรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ



สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยงกัน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2562 ของบริษัท โรงพยาบาล ราชธานี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในนิติบุคคลอื่น โดยเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป)

รายการดังกล่าวมีขนาดรายการร้อยละ 2.76 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินงวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังนั้นขนาดของรายการมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินงวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีค่าสูงสุด) บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวตามประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวได้เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (ประกาศ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน) เนื่องจากกรรมการบางท่านของบริษัทได้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่บริษัทจะลงทุน และเมื่อคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวตามประกาศ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดรายการ

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการลงทุนภายใน 31 ธันวาคม 2562

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

บริษัทที่จะลงทุน : บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : กรรมการบางท่านของบริษัท จะเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ในบริษัทที่จะลงทุน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบกิจการโรงพยาบาลใน จ.น่าน มีขนาดไม่ต่ำกว่า 100 เตียง โดยบริษัทจะลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่า 35 ล้านบาท และไม่เกินกว่า 20% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทที่จะลงทุน



4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

จำนวน 35 ล้านบาท

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ

เกณฑ์การคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\frac{35.00 \text{ ล้านบาท}}{1,266.96 \text{ ล้านบาท}^1}$	ร้อยละ 2.76
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่เข้าเกณฑ์	-
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{35.00 \text{ ล้านบาท}}{1,774.93 \text{ ล้านบาท}^1}$	ร้อยละ 1.97
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	ไม่เข้าเกณฑ์	-

หมายเหตุ: 1. มูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทตามงบการเงินรวมงวดไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ไม่มี)

บริษัท ขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และสารสนเทศฉบับนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคำเสนอเพื่อให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ ประสิทธิ์ธีรัญ)

กรรมการผู้จัดการ